



สารพันชนวนคิด

“ความมั่งคั่งร่ำรวยของการตั้งเป้าหมาย”

วันเวลาผ่านไปรวดเร็วจริง ๆ วันเกษียณอายุราชการผ่านไปอีกปีหนึ่งแล้ว อีกไม่นานคงถึงวันเกษียณอายุราชการของผมบ้าง ผมได้แต่ภาวนาขอให้โชคดีได้มีวัน “เกษียณอายุ” เพราะเดือนถัดไปจะเป็นเดือนที่ได้รับเงินโดย **ไม่ต้องทำงาน** ผมเชื่อว่าไม่ใช่เป็น เป้าหมาย ของผมคนเดียวแต่เป็นเป้าหมายของข้าราชการส่วนใหญ่ (นอกเหนือจากการได้ตำแหน่งใหญ่โต) และเป้าหมายนี้ทำให้ผมอยู่ในราชการจนทุกวันนี้ เห็นไหมครับ เป้าหมาย นั้น สำคัญมากจะช่วยให้อุปสรรคต่าง ๆ ในการทำงานน้อยลงเพราะเรามุ่งไปยัง **เป้าหมายว่าจะอยู่จนเกษียณอายุและได้รับบำนาญ !!**

เป้าหมาย คือ พลังที่จะทำให้ประสบความสำเร็จ ดังนั้นอย่าตั้งไว้สูงมากเอาให้พอดี เช่น ถ้าเป้าหมายคือ **“ต้องมีเงินซื้อบ้าน”** แต่เมื่อเริ่มทำงานเงินเดือนยังน้อยต้องมีเงินซื้อบ้านอาจทำ**ไม่สำเร็จ** ถ้าวางเป้าหมายลงมาน้อยเป็น**ต้องมีเงินดาวน** จำนวนเงินดาวนไม่สูงมากและมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นทุกปีจะทำให้เราบรรลุ**เป้าหมายได้ การเก็บเงินเพื่อให้มีเงินดาวน** นอกจากจะทำให้มีเงินแล้ว จะทำให้เรามีวินัยในการใช้เงินด้วย และถ้า **เป้าหมาย** ว่ามีเงินดาวนทำได้สำเร็จ โอกาสที่จะมีเงินผ่อนบ้านจนได้บ้านจะสำเร็จไปด้วย !!

แต่ถ้าเงินเดือนยังไม่ชนเดือนต้องตั้ง**เป้าหมาย**ว่าให้ใช้ให้พอถ้าไม่พอต้องหาเพิ่ม !! ห้ามยืมเงินเด็ดขาดถ้าเริ่มก่อนนี้ตั้งแต่เริ่มทำงานโดยไม่หาเงินเพิ่มแล้ว หนี้จะพอกพูนไม่มีวันหมด ดังนั้นจงตั้ง**เป้าว่าให้ใช้เงินให้พอ**ก่อนโดยการสำรวจรายจ่าย ของเราก่อนว่ามีรายจ่ายอะไร และเรียงลำดับ



นายแพทย์พจน์ อีระคุปต์

ความจำเป็นมากน้อยลงมา ถ้าวางแล้วเกินเงินเดือนคงตัดรายจ่ายที่จำเป็นน้อยที่สุดออก จัดสรรเงินเดือนให้พอดีถ้าไม่สามารถตัดได้ **ต้องหาเงินเพิ่ม** **สำรวจหาช่องทางเพิ่มรายได้** เช่น ขายของ, อยู่เวรเพิ่ม เป็นต้น อย่ากลัวการทำงานหนักไม่เคยฆ่าใครมีแต่ผลดี คือ จะทำให้ไม่มีเวลาใช้เงินจะส่งผลให้มีเงินพอใช้ ดีมั๊ยครับ สมัยผมเด็ก ๆ มีคำขวัญว่า **“งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข”** งานและเงินจะอยู่คู่กันเสมอ เพราะงานคือเงินนั่นเอง และไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการทำงาน ดังนั้นขอให้**ตั้งเป้าหมาย**ใช้เงินให้พอดีใช้เงินให้พอเพียง ใช้เงินให้มีเหลือออมเสียตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ

ถ้ายังมีหนี้ต้องตั้ง**เป้าว่าต้องส่งเงินต้นให้ได้**หนี้ถึงจะหมดได้ ถ้าไม่คืนต้นจะหมดหนี้ได้อย่างไร ดอกเบี้ยจะบานไปเรื่อย ๆ เงินต้นนั้นคืนทีละน้อยก็ได้ **จงจำคาถาไว้ว่า “ต้นลด ดอกลด”** เมื่อส่งดอกเบี้ยให้ส่งเงินต้นทุกครั้งหนี้จึงจะหมดได้ เพื่อที่ตอนเกษียณจะไม่มีหนี้ มีเงินใช้ยามแก่ชรา จงหาทางให้บรรลุเป้าหมายนั้น **ขอให้โชคดีครับท่านสมาชิก**

